

สารบัญ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา <i>โดย มะพารี กะมูนิง อีสัยส มะแก็ง มุบตี อุเด็น และ สถาววิทย์ จันจุฬา</i>	1123
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา <i>โดย สุวิมล อิศระธนาชัยกุล ครินทร์ญา จังจริง สุวิมล แซ่ก่อง และ อธิธิชัย ลีดำ</i>	1130
ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา <i>โดย สุวิมล อิศระธนาชัยกุล สุวิมล แซ่ก่อง ครินทร์ญา จังจริง อีสัยส มะแก็ง มุบตี อุเด็น และ คมวิทย์ สุขเสนีย์</i>	1137
การให้บริการสาธารณสุขด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการระบาดของโรคซิคุนคุนยาในจังหวัดเลย <i>โดย กรรณิกา คำแกม ธีรภัทร์ ศุภสาร พันธกานต์ ราชพัฒน์ ศตวรรษ ภัทมี อัครญาอุทธ ตันกันยา อนุพงษ์ แพณฑิพย์ และ กัลยา ยศคำลือ</i>	1145
การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยของเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย <i>โดย กัลยา ชุมพล ดอกแก้ว คุรุวารศรี ทศยา สิวัน ธัญญารัตน์ สุพรมอินทร์ วารุณี วันทีตรชัย และ กัลยา ยศคำลือ</i>	1156
ความรุนแรงภายในครอบครัวจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560-2563 <i>โดย น้ำทิพย์ สุทธิผ่าน ปาริยา อุตทา เพลินจิต มุลมั่ง วิชญาพร สวนสง่า อัจฉรา ฉายศรี สุदारัตน์ ลากคุณ และ กัลยา ยศคำลือ</i>	1165
แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมการกินของชาวไทยเลยเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน <i>โดย วีระนุช แยมยี่ม ภัทร์ สารทลิน และ อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ</i>	1176
การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับของกลุ่มเกษตรกรชาวอินทรีในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน <i>โดย กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา สายฝน ทดทะศรี กฤตกนก พาบุ และ วรพรภักดิ์ ปัดภัย</i>	1184
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา <i>โดย วรฤทธิ์ กอประสิทธิ์พัฒน์ ธวัชวัล ตั้งตรงขันติ ต້อง พันธงาม และ พิมพชนก โล่ห์ทองคำ</i>	1192
ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย <i>โดย กัลยา ยศคำลือ และ อสิริยาภรณ์ ชัยกุลหลาบ</i>	1201
ฮีตเดือนห้าถวายธาตุเสื่อคำ <i>โดย จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ สรินทร คุ้มเขต สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย์ บุษราคัม คงทวี และ วราภรณ์ เลิศสพุง</i>	1211
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หมอนอิงสำหรับตกแต่งจากกาการประยุกต์ใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: กลุ่มทอผ้าบ้านคอนนิมแบรนดมาลี ผ้าไหมเวียงใหญ่ <i>โดย ธัญชนก หอมสวาสดี และ ยุพดี ชินพีระเสถียร</i>	1218

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
การจัดการเวทีสำหรับการแข่งขันวงดนตรี <i>โดย</i> เฉลิมพล โลหะมาตย์ วัชรานนท์ สังข์หมื่นนา และ วัชระ หอมหวล	1227
นาฏยประดิษฐ์ ชุด “ระบำบุปผาราชน” <i>โดย</i> ศุภตี โกมาสถิตย์ สรินทร คุ่มเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ จุฑาภรณ์ วิสัยแก้ว สังคม พรหมศิริ ไหมลิริ แพงदान และ สุรัตนา เจริญเหง่า	1236
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <i>โดย</i> พายุ แฝงทรัพย์ ไทยโรจน์ พวงมณี ยุพดี ชินพีระเสถียร สิทธิวัฒน์ มีวันคำ และ ธันชนก หอมสวัสดิ์	1243
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการบริการของโรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อ อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย <i>โดย</i> กรรณิการ์ ธัญญารักษ์ ญาณิศา พึ่งรอด ชิษฐ์พร วรรณสาร อภิญญา สุขบัว และ กัลยา ยศคำลือ	1250
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <i>โดย</i> ฐปนรักษ์ ศรีทาร์ง	1258
กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation	
การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 <i>โดย</i> พิสิทธิ์ชัย แยมโกเมน และ อีร์ศักดิ์ อุปไมยอริชัย	1266
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพ้อง โดยใช้นิทานเล่มเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 <i>โดย</i> ธณัญญา เทพตาแสง มาริยา เกออินปาก ศาริตา สุขคง และ ญรรุช จอมพารา	1274
การพัฒนาทักษะการอ่านไตรยางศ์และการผันอักษร โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 <i>โดย</i> กนกวรรณ นามวงษา และ มาริยา เกออินปาก	1282
การพัฒนาทักษะการใช้คำภาษาเขมรในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 <i>โดย</i> ยุวดี กัญยามิน มาริยา เกออินปาก ศาริตา สุขคง และ ญรรุช จอมพารา	1292
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสอนจังหวะในดนตรีไทย โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <i>โดย</i> วรารุณี เรืองบุตร และ นราธร ยืนยง	1299
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่ เอกภาษาอังกฤษ <i>โดย</i> อภิชา ปลัดทอง	1307

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

หน้า

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และทศนิยม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย พัชรี ปริเปรม และ รามนรี นนทภา	1314
การศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์กับความรู้สึกเชิงจำนวนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ศรารุช พุทธิ และ รามนรี นนทภา	1322
การศึกษาเจตคติทางคณิตศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย จันจิรา นามสมบัติ และ นวพล นนทภา	1330
การพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CHR ร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5E และเทคนิค K-W-D-L เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พิภูลทอง จันทอูตสาห์	1339
การศึกษาระดับการให้เหตุผลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ชลิดา บุญเคล้า และ รามนรี นนทภา	1349
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารและสารอาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดอ่างทอง โดย อรญาณิศวรร ธนกุลไกรวุฒิ และ อภิชา แดงจำรูญ	1357
การพัฒนาแบบการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พรรณทิพา คำสิงห์	1366
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค. 5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบ บทเรียน โดย นิมิตร ตาน้อย	1377
การพัฒนาแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวิส เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติใน รายวิชาระบบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย	1384
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมუნเอวีแอลทรี โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย	1390
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (kahoot) เสริมกับการเรียนในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย พระวุฒิชัย วิฑูโร(พินาไทย) และ ศิรภัทร ศิริฉัตรเดชา	1396

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

หน้า

การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนภูมิพิชญ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดย สุรัตน์ จงกลณี และ อีระเดช จิราชนทัต	1403
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย ยุภาวดี พรหมเสถียร จักรรินทร์ เลี้ยวนครเศรษฐ และ สุพรรณิการ์ ชนะนิล	1408
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดย วรพรรณ บุญโอบุ และ ณิชา สุรียากานนท์	1413
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย กรวิกา สุวรรณกุล	1421
การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ปาริญา ราพา	1429
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 โดย นพรักษ์ แกมมาน วาทีณี แกมมาน และ จีรวัดน์ สัทธิธรรม	1437
รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย: แม่เสียงโมเดล โดย สุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง และ รongฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์	1445
การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Cloud-based learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดย วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์	1453
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่ กน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย รมิดา มณีก้อน มาริยา เกาอินปาก และ สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์	1459
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย สุวรรณลักษณ์ วงศ์พิพัฒน์ มาริยา เกาอินปาก สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์	1470
การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้หนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกกค้ออกโพธิ์ โดย ผลิกา สิมพา มาริยา เกาอินปาก และ ศิริสุดา ธนาวานิชยกุล	1480
การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ทิพวรรณ เกียรติ์นอก มาริยา เกาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร	1488
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย มลลธิชา อุ่นแก้ว และ มาริยา เกาอินปาก	1496

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

หน้า

- การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียน
ภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 **โดย ศิริญา คำแพงศรี มาริยา
เถาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร** 1507
- การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย สโรชา อ้วนมา มาริยา เถาอินปาก และ ศิริสุดา ธนาวานิชกุล 1514

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation

- อิทธิพลของความเร็วในการผิรุ่ยต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ
วัลคาไนซ์ผสมสารตัวเติม **โดย วชิรินทร์ สายน้ำใส สุพัตรา ตู่ดำ และ พาตีฮะห์ แดวอสนุง** 1521
- การหาปริมาณเหล็กและแคลเซียมของเห็ดนางรมดำที่เพาะด้วยระบบอัจฉริยะ **โดย กัลยาณี สุมา และ
ณัฐวุฒิ มาลีสัย** 1530
- การวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิกและไนโตรทีนในแฮม ไส้กรอกอีสาน และหมุยอในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดเลย **โดย สุพัฒน์ พระเมืองคง และ วราภรณ์ พระเมืองคง** 1538
- ระบบควบคุมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับกระชายดำ **โดย พิชกร
ทุมคำ และ ณัฐวุฒิ มาลีสัย** 1546
- การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกผลมะค่าโมง **โดย วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ ทศพร สีหิน และ อัญชลี
จันทิลา** 1554
- ระบบควบคุมตำแหน่งสะโพกอัตโนมัติด้วยหมอนลม **โดย ชุตติกานต์ ไชยะเดชะ และ ณัฐวุฒิ มาลีสัย** 1560
- แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โดย อรทัย จิตไธสง 1566
- ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสม 3 พันธุ์ **โดย เจริญศักดิ์ ภัคดีอำนาจ ศุภกิตต์
แก้วก่า และ นิธิภัทร บุญปก** 1573
- การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมสายพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
โดย สมปรารถนา พิมพ์มาตย์ และ สมศักดิ์ พิณีจาด่านกลาง 1579
- ศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักกาดหอม 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดเลย **โดย ชัยนนท์
ปาระมี และ ชุตินันท์ เจริญชัย** 1585
- อิทธิพลของ EM ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค **โดย สุนทรทิพย์ บาลี
และ ชุตินันท์ เจริญชัย** 1591

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดเลย โดย เดือนเพ็ญ ลาภากิจ อุทุมพร สีสหลง และ ประยูร ประเทศ	1596
ปุ๋ยน้ำหมักจากปลวกกับแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดย เมทินี วสุนธราวัฒน์ ศกุนตลา ศิริอุดม และ ปาหนัน เวชसान	1602
ผลของน้ำหมักจากกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไร่น้ำนางฟ้าไทย โดย ชนวรรณ ไทวรรณมา บัณฑิตา สวัสดิ์ จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ พุทธชาติ อิมใจ และ เหล็กไพล จันทะบุตร	1610
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและແແແແແແต่อผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์คออส (Lactuca sativa L. var. longifolia) โดย ภาชิตา ทุ่งศิริ ปิยะดา สุรินทร์ รัชฎาวรรณ อักษร และ สมศักดิ์ พิณิจดานกลาง	1617
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและແແແແແແต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง โดย ภาชิตา ทุ่งศิริ อติศร อาบสุวรรณ ศิริรัตน์ แจ้จรรย์ และ สมศักดิ์ พิณิจดานกลาง	1622
ผลของหลอดไฟแอลอีดีแสงสีแดงร่วมกับแสงสีน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในระบบผลิตพืชแบบปิด โดย นิธิภัทร บุญปก	1626
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราของราเอนโดไฟท์สกุล Kalmusia จากรักใหญ่ โดย ศกุนตลา ศิริอุดม และ เมทินี วสุนธราวัฒน์	1632
ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว โดย ณัฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์	1640
ปริมาณของไบโหมน้อยที่เหมาะสมต่อการชักนำให้กุหลาบหนูเกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อ โดย ชรินทร์รัตน์ ชัยรักษา อมรศรี บุญเสนา ณัฐวดี พลอาวุธ และ นิธิภัทร บุญปก	1647
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและแคโรทีนอยด์ทั้งหมดจากเยื่อผักข้าวอบแห้ง โดย สโรชา เม่นชานา สุนิษา กองชัยสงค์ เกตุการ ดาจินทา ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ หทัยทิพย์ ร้องคำ และ อุทัยวรรณ ฉัตรธง	1653
การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดย วรพรภักดิ์ ปัดภัย สายฝน ทดทะศรี กฤตกนก พาบ และ กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา	1659
การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ ภัทรา มูลจิตร ยलय วุฒพงษ์ อรรวรรณ บุตรศรี สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ ไพฑูรย์ มูลจิตร สุธีรัตน์ภิมย์ และ วรวิทย์ วิชชวัลคุ	1665
ผลของการใช้วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของกากกาแฟเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าดาวเรือง (Tagetes erecta) โดย ญาดา ลิทธิโท อรญาดา จันทะคุณ และ นฤมล โสตะ	1671

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสน้ำซุ่ยก้วยเดี่ยวเรือกิ่งสำเร็จรูป <i>โดย</i> สาธิต ทองสุกงาม และ เศรษฐพงศ์ อ่วมะเย	1676
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจิ้งหรีดรสต้มยำ <i>โดย</i> ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์ และ นงนภสร ทองศิลา	1683
ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย <i>โดย</i> อมินตรา เทศชัยภูมิ สุชาภา กรวยสวัสดิ์ และ ณัฏฉรียา คำยัง	1688
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย <i>โดย</i> มธุรส ชลามาตย์ เตือนใจ ศิริพาหะกุล บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธูวาปี	1693
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้ออักเสบที่อาศัยในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย <i>โดย</i> เชิญมณี อดทน ศิวาภรณ์ สอนเสน่ห์ อัจจิมา สมนาม และ สุพรรณิ พุกษา	1702
การเปรียบเทียบผลของการฝึกด้วยความแข็งแรงรูปแบบฟังก์ชันนอลเทรนนิ่ง และแบบ พลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอล <i>โดย</i> วรศิษฐ์ ศรีบุรินทร์ และ จรัสศรี ศรีโกคา	1708
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <i>โดย</i> จิตราภา คนฉลาด และ ดุลดนัย วันธงชัย	1715
การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างองค์กร <i>โดย</i> ปริตา แสนสุน ชลนภา ฤทธิศักดิ์ และ อธิชัย อินลุเพท	1722
กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation	
การศึกษาจุดคุ้มทุนการปลูกมันสำปะหลังเพื่อประเมินส่วนเกินที่ปลอดภัยของเกษตรกร ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา <i>โดย</i> เบญจมาศ อภิลิทธิภิญโญ นิชฎา กิรติอุไร และ ลินนภัสสร วุฒิกนกัญจน์	1729
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน้ำพริกเผารสับประรด บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย <i>โดย</i> วรินทร์ธร โตพันธ์ และ อนุชา วิสัยแก้ว	1737
ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดหนองบัวลำภู <i>โดย</i> มິร์ญตรี คำมา และ ธารา เจริญรัตน์	1743
ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย <i>โดย</i> รัชณี ศิริประพิมพ์ และ มິร์ญตรี คำมา	1750

<u>กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation</u>	<u>หน้า</u>
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการบัญชีกับประโยชน์ของงบการเงินของผู้อำนวยการกองคลังเทศบาล ตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู <i>โดย มินท์ธิตา ถึงฝั่ง</i>	1754
ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี <i>โดย พยุงศรี ดีโคตร</i>	1761
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของผู้เสียภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี <i>โดย ณัฏฐริยา ยางนอก วนิดา ณ ลำพูน และ สุรัชชัย ชูคง</i>	1767
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญา ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม <i>โดย นริศรา คำสิงห์</i>	1772
พฤติกรรมการซื้อและความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดมหาสารคาม <i>โดย คัมภีร์พรรณ จักรบุตร และ อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์</i>	1781
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย <i>โดย ณัฐมน ททรัพย์บุญโต รสริน จอห์นสัน และ สุธิชัย จันทร์วัน</i>	1789
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาลานวัฒนธรรมหมู่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลยเพื่อการท่องเที่ยว: มิติด้าน ศักยภาพของพื้นที่ <i>โดย ธัญญรดา จินดานุรักษ์ อรอนงค์ มุลมา สัญชัย เกียรติทรงชัย และ รภััสสา ซาติกุล</i>	1797
กลยุทธ์และปัญหาทางการตลาดของสินค้าแปรรูปข้าวอินทรีย์เชิงการค้าของผู้ผลิตในชุมชน บ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม <i>โดย เกศจิตต์ ขามคุลา</i>	1803
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <i>โดย วิไลพร ยาชามป้อม</i>	1810
การพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มอาชีพธุรกิจชุมชนบ้านผาซ้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย <i>โดย ไหมคำ ต้นติปทุม และ ปฐมวาทดี คำทอง</i>	1818
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก <i>โดย ทิษฐาพร ประครองใจ</i>	1827
การพัฒนาพัฒนาสื่อประกอบการสอนในรูปแบบ 3 มิติโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่องพันธุ์และ ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์ <i>โดย นครินทร์ โสมายัง มาฆะวัน สุวรรณพันธ์ และ วรกร พิมพาคุณ</i>	1836
การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย <i>โดย ชวลิต ยศสุนทร</i>	1845

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดเวดดิ้ง กรณีศึกษาร้านนาเวดดิ้ง โดย กิตติภูมิ แก้ววงษ์แสน ฉัตรชัย สীবัว ไหมคำ ต้นติปทุม ปฐมาวดี คำทอง และ นิชนันทน์ จงใจสิทธิ์	1855
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย อาทิตยา วงศ์ลา วรดา บรรลือทรัพย์ ปฐมาวดี คำทอง และ ไหมคำ ต้นติปทุม	1863
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ บ้านนากระเซิง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย ญัฐพงษ์ อธิสุขมงคล อนุชา พุทธา วัชรินทร์ ดีสุทธิ และ ไหมคำ ต้นติปทุม	1870
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรม การนำเสนอแบบ Poster Presentation	
การเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่ากับรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท โดย อภิชาติ แสนนาม	1879